
Góðan dag,

Ég mótmæli harðlega tillögum um veggjöld eins og þær koma fram í forsendum meirihluta umhverfis 
og samgöngunefndar. Bíleigendur á Íslandi greiða nú þegar mjög há gjöld í formi eldsneytis skatts og 
bifreiðagjalda. Aðeins hluti þess fjár fer í vegaframkvæmdir. Skatturinn er líka landsbyggðaskattur 
sem að mismunar fólki eftir búsetu og kemur hart niður á þeim sem að þurfa sækja vinnu t.d. til 
höfuðborgarsvæðisins frá nágranna sveitarfélugunum.

Með kveðju,

Halldór Björnsson 
kt.230365-3699


